

# คูดวงออนไลน์ (13 ธันวาคม 2556)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงที่ต้องทำใจในเรื่องความรัก

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “สีฟ้า” เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2509 เวลาที่แจ้งมาคือประมาณ 07.30 ถึง 08.30 ผมจึงใช้เวลา 08.00 น. ในการผูกดวง อาจมีการคลาดเคลื่อนได้บ้าง เกิดที่ลำปาง เพศหญิง

อันที่จริง ดวงชะตาของคุณ “สีฟ้า” ก็จัดว่า มีดาวที่ดีและเข้มแข็งอยู่หลายดวง แต่บังเอิญว่า ดาวที่ดีเหล่านี้หลายดวงที่มีจุดอ่อนของตัวเอง ทำให้การให้คุณแก่เจ้าชะตาไม่สู้ดีนัก

### คำถามแรก เรื่องการเงิน

อันที่จริงภพเรือนเรื่องการเงินของคุณก็มีความเข้มแข็งอยู่ ถือว่ามีความเข้มแข็ง แต่ก็น่าเสียดายที่เป็นดาวที่มีจุดอ่อน ก็อาจจะต้องระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังเอาไว้ด้วย

เป็นอีกดวงหนึ่งที่ถูก “โยกเสตสาดิ” ทำร้าย ทำให้ชีวิตมีการผกผันเปลี่ยนแปลงสูงแบบตุ๊กตาล้มลุก ให้ระวังเรื่องการใช้จ่าย อย่าประมาทเป็นอันขาด

และขณะนี้ โยกเสตสาดิ ก็กำลังทำงานด้วย ต้องระวังให้จงหนัก พยายามใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อย่าเอาเงินในอนาคต เช่น เงินกู้ บัตรเครดิต มาใช้มากเกินไป ควรจะใช้เท่าที่มีเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนถึง มิถุนายน 2557 ต้องระวังอย่างมากในเรื่องรายจ่ายสิ้นเปลืองแบบไม่คาดคิด การเป็นหนี้เป็นสิน หรือ อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากความเครียดเป็นหลัก

เพราะโดยปกติ คุณสีฟ้า จัดว่าเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้ว ควรฝึกฝนตนเองให้คิดแบบปล่อยวางบ้าง ไม่เช่นนั้น ชีวิตจะไม่มีความสุข

มีหลักการคิดของนักคิดตะวันตกบอกว่า เราต้องคิดในทางที่ดีต่อตัวเอง คิดให้กำลังใจต่อตัวเองเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากเราไม่รัก และ ให้กำลังใจตัวเอง ใครจะมารักเราและให้กำลังใจเราล่ะ

### คำถามที่สอง การงานจะก้าวหน้าไปกว่าเดิมไหมคะ ปัจจุบันรับราชการ

พูดโดยภาพรวมในเรื่องการงานของคุณ “สี่ฟ้า” ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็มีปัญหาว่า ดาวในภพนี้มีจุดอ่อน และ ได้รับผลกระทบจากดาวบาปเคราะห์ ทำให้อาชีพการงานของคุณได้รับการกระทบกระเทือนด้วย

ทำให้คุณต้องใช้ความระมัดระวัง ใช้ความรอบคอบ ความอดทน ในการทำงานมากกว่าคนอื่น เพราะดวงชะตาของคุณมีอุปสรรคในการทำงานพอสมควร

และให้ระวังการผกผัน ขึ้นลงวูบวาบ และความไม่แน่นอนให้มาก

ตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ภรรตะที่ผมร่ำเรียนมาบอกว่า คุณน่าจะทำงานรับราชการได้ดี และน่าจะทำงานประเภทเป็นหน่วยงานวิชาการ ที่ปรึกษาทำนองนี้

อย่างไรก็ตาม ก็ให้ระมัดระวังคนที่แอบเลื่อยขาเก้าอี้ของคุณ หรือ ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อคุณเอาไว้ด้วย ก็จะดีนะครับ

คำถามที่สาม ความรัก คู่ครอง มีลักษณะอย่างไร เจอหรือยัง ที่ผ่านมาผิดหวังตลอด

คงต้องตอบคุณ “สี่ฟ้า” แยกเป็นข้อๆ นะครับว่า คุณ “สี่ฟ้า” จะสามารถมีความรักได้เสมอ เพราะดาวศุกร์(๖)ของคุณมีกำลัง แต่เนื่องจากดาวศุกร์(๖)ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักได้รับผลกระทบจากดาวบาปเคราะห์อย่างรุนแรง จึงอาจทำให้ความรักของคุณมีปัญหาได้

ความรักของคุณน่าจะมีปัญหาตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัว คือ ตั้งแต่เริ่มจับกันทีเดียว และหากผ่านขั้นตอนนี้มาได้ ก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งจนไม่อาจอยู่ด้วยกันได้

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณเป็นคนรักสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูงมาก เป็นดวงพลัดพรากจากผู้ชาย ซึ่งอาจจะไปไกลถึงคุณอาจจะเคยพลัดพรากจากบิดามาก่อนด้วย

ดวงดาวของคุณยังบอกอีกว่า คุณมักจะประสบกับความผิดหวังในความรักเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้หากพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือ คุณเองเป็นคนมาก่อนข้างจะคิดมาก เครียด และคิดเป็นทุกข์ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักของคุณค่อนข้างน้อยมาก

ผมจึงอยากจะเตือนคุณ “สี่ฟ้า” ให้ทำใจในเรื่องความรักให้มากๆ ให้ทำใจเตรียมพร้อมที่จะรับความผิดหวังเอาไว้เยอะๆ เวลาผิดหวังจะได้ไม่เจ็บปวดจนเกินไปครับ

ไม่มีใครตายเพราะไม่มีความรัก หรือ ผิดหวังจากความรักหรอกครับ หวังว่าคุณ “สี่ฟ้า” จะปรับแนวคิดของตัวเอง เพื่อความสบายใจนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “คุณสีฟ้า” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “จันทร์เจ้า” ครับ

